



๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

**เรื่อง** ขอเชิญเข้าร่วมออกงานการจัดงาน และจองบูธงาน “ราชภัฏ IT Fair ครั้งที่ ๑๓”

**เรียน** กรรมการผู้จัดการบริษัท/ห้างร้าน

**สิ่งที่ส่งมาด้วย** ๑. หนังสือจองบูธเข้าร่วมออกงาน

จำนวน ๑ ชุด

เนื่องด้วย ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง ได้ดำเนินการจัดนิทรรศการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ บริการแก่อาจารย์ ครู นักเรียน/นักศึกษา และประชาชน ภายในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง ภายใต้ชื่องาน “ราชภัฏ IT Fair ครั้งที่ ๑๓” โดยในปีนี้ กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ ๕- ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๙.๓๐ น. ณ อาคาร ๓๙ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปางภายในงานมีกิจกรรมจัดพื้นที่แสดงและจำหน่ายสินค้าด้านไอทีและการสื่อสาร กิจกรรมบริการวิชาการ การประกวด แข่งขันและงานแสดง/เผยแพร่สื่อนวัตกรรม เชิงวิชาการต่าง ๆ โดยประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในระดับภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมงานนี้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อให้งานเป็นศูนย์กลาง ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารชั้นนำของจังหวัดลำปาง และเกิดการพบกันโดยตรงผู้ผลิต/จำหน่ายสินค้าไอทีกับผู้บริโภคที่มีความต้องการสินค้าด้านนี้ในราคาย่อมเยา รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ และเผยแพร่สารสนเทศที่เป็นประโยชน์จาก เทคโนโลยีสารสนเทศแก่ประชาชนในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงได้อีกทางหนึ่ง อนึ่ง ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการในโครงการสวัสดิการไอทีเอื้ออาทรสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเมื่อ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งมีวัตถุประสงค์มอบสวัสดิการโดยให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเลือกหาอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสนับสนุนการพัฒนาความรู้เชิงวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดภายในงานราชภัฏนี้เท่านั้น ดังเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑

ด้วยเหตุนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นว่า บริษัทของท่านมีศักยภาพสูงในการให้บริการ และเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีทางด้านไอซีทีที่ทันสมัย จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมออกงานแสดงสินค้าและจัดจำหน่าย และร่วมจองบูธในงาน “ราชภัฏ IT Fair ครั้งที่ ๑๓” ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒ ตามช่วงวันเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียด และดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่ <http://comcentre.lpru.ac.th/itfair13/> โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับด้วยดีจากบริษัท/หน่วยงานของท่าน และขอขอบคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบุรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง